

บทบรรณาธิการ

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) แบบ Open access ที่เปิดกว้างสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ การเกษตร และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร อัจฉริยะ การจัดการดินและพืช ตลอดจนการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพการต่อวงการวิชาการ เกษตรและการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ วารสารมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลาย อาทิ ปฐพีศาสตร์ การจัดการผลิตพืช ระบบนิเวศเกษตร ภูมิอากาศพืช พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพืชในกลุ่มต่างๆ เช่น พืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 11 ปีของการดำเนินงาน วารสารได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จากการเริ่มต้นด้วยการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ และปรับเป็น 2 ฉบับต่อปีเพื่อเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองและพิจารณาบทความ จนได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ในปี 2559 สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยวารสารพืชศาสตร์ฯ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 324 บทความ ซึ่งแต่ละบทความได้ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อวงการเกษตรไทย

แม้จะประสบความสำเร็จในการทำหลายประการ แต่ด้วยความร่วมมือของทีมงานและความเข้าใจจากนักวิจัย ทำให้วารสารสามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพมาได้อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสฉบับสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาบทความและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน และขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้นำองค์ความรู้จากวารสารไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ ถึงแม้ว่าวารสารจะต้องยุติการดำเนินงานด้วยเหตุผลของการปรับโครงสร้างองค์กร แต่ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานการเกษตรไทยจะยังคงอยู่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารตลอด 11 ปีที่ผ่านมาจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการเกษตรและการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง เตชะโต

บรรณาธิการ

SJPS-11-02-EL-001